

พบพิรุณเลือกผู้แทนคณิสสภาในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

นำเสนอเมื่อ : 27 ม.ค. 2558

กรรมการสืบข้อเท็จจริงฯ พบพฤติกรรมการนำเสนอข้อบกพร่องคณิสสภาบางคน กรณีเลือกผู้แทนคณิสสภาในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
สงเรื่องให้ต่นสังกัดพิจารณาแล้ว พร้อมตั้งกรรมการกลั่นกรองชุดใหม่ ชัดเจนเลือกให้จบภายใน 15 ก.พ.นี้

วันนี้ (26ม.ค.) ศ.ดร.ไพฑูริย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคณิสสภา
เปิดเผยภายหลังการประชุมกรรมการคณิสสภา ว่า
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงการดำเนินงานให้ได้มา
ซึ่งผู้แทนคณิสสภาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา169 เขต ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียน ใน 2 ประเด็น คือ
การขาดความโปร่งใสในกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือก และการเรียกรับเงินจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการคณิสสภา กล่าวว่
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมีส่วนบกพร่องในประเด็นขัดต่อหลักคว
ามเป็นกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาการปกครองมาตรา 16
คณะกรรมการคณิสสภาจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้อง โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาใหม่
เพื่อให้มีองค์ประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานมานั้นฟังได้ว่ามี
กรรมการคณิสสภาบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ผลการสืบสวนสงให้ต่นสังกัดที่กรรมการแต่ละคนสังกัดอยู่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ปให้สิ้นกระบวนการความ
ขณะที่ในสวนของคณิสสภาต้องดำเนินการในกรณีพฤติกรรมการนำเสนอข้อบกพร่องของบุคคลที่เป็นกรรมการคณิสสภาเข้าข่ายระเบียบ
ยบคณิสสภาด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการและเจ้าหน้าที่คณิสสภาที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประมวล
จริยธรรมขึ้นดำเนินการสอบสวนต่อไป

“ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ยุติว่ากรรมการคณิสสภาบางคนผิดหรือถูก แต่พบว่าพฤติกรรมที่น่าจะไม่ถูกต้อง
จึงต้องสงให้หน่วยงานต่นสังกัดไปพิจารณา
สวนจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือไม่อย่างไรขึ้นกับต่นสังกัด
ทั้งนี้ไม่สามารถบอกได้ว่ากรรมการคณิสสภาบางคนนั้นเป็นใครบ้างบอกได้เพียงมี 4 คน
เพราะโดยหลักการยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่” นายธีระพันธ์กล่าวและว่
สวนผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณิสสภา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯแล้วนี้ จะไม่มีการยกเลิก
เพราะไม่ได้เป็นความบกพร่องของผู้สมัคร
แต่เป็นความบกพร่องในองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองที่ขัดต่อหลักความเป็นกลางซึ่งบอร์ดคณิสสภาก็ได้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะใหม่แล้ว และให้ดำเนินการกลั่นกรองให้เสร็จสิ้นให้ทันวันที่15 ก.พ.นี้

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันจันทร์ 26 มกราคม 2558